

Số: /TB-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024

Chiều ngày 15/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; Giám đốc, các Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của ngành y tế; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức sau gần 03 năm tập trung dồn toàn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhưng với quyết tâm cao, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của các cơ sở y tế trong tỉnh, cùng với sự đóng góp tích cực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả rất đáng biểu dương; đó là:

a) Thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu được tỉnh giao về lĩnh vực y tế - dân số: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 96,07% (kế hoạch: 96,05%); Duy trì mức sinh thay thế của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tỷ suất sinh đạt 13,3‰; Duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ công tác; Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế (theo bộ tiêu chí giai đoạn đến năm 2020); Giường bệnh kế hoạch/ vạn dân: 36,0 (kế hoạch: 36,0); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 7,19 % (kế hoạch: $\leq 7,3\%$). Hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu phát triển của ngành Y tế đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

b) Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng,... Giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh (từ năm 2000), loại trừ bệnh phong (từ năm 2014). Duy trì thực hiện tốt các hoạt động về dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cải thiện dinh dưỡng và mẹ và trẻ em; an toàn thực phẩm; phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm phổ biến, các bệnh xã hội.

c) Sở Y tế đã chủ trì tham mưu đề xuất, trình Tỉnh ủy - HĐND tỉnh - UBND tỉnh ban hành 06 nội dung lớn, đó là: Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2025; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh giai đoạn 2022-2025; Đề

án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2025; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số của tỉnh.

d) Thực hiện hoàn thành, đạt chất lượng 19/19 nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Y tế trong Chương trình công tác của UBND tỉnh. Chủ động rà soát, báo cáo, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Ngành Y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

đ) Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tiếp tục được nâng cao. Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện khác áp dụng, cùng với việc tăng cường giáo dục y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, cải thiện các điều kiện sinh hoạt của người bệnh tại các cơ sở y tế (CSYT) đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người bệnh. Triển khai có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh, hợp tác đào tạo nhân lực và tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến từ các bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao cho tỉnh.

e) Mạng lưới y tế toàn tỉnh tiếp tục được kiện toàn và phát triển theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao; tỷ lệ bác sỹ thuộc tỉnh quản lý đạt 8,82/ vạn dân; được sỹ đại học đạt 1,04/ vạn dân; điều dưỡng và hộ sinh đạt 20,2 vạn dân. Các cơ sở y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo ngày càng khang trang, hiện đại; nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại và thông thường được mua sắm, đưa vào sử dụng; công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm được đảm bảo, cơ bản đáp ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

g) Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số y tế được quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để cắt giảm chi phí thủ tục về lĩnh vực được phẩm (32,45%) và lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (42,3%); đã thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ căn cước công dân, phiếu lý lịch tư pháp; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC. 100% CSYT hoàn thành liên thông dữ liệu giấy chứng sinh phục vụ dịch vụ công liên thông “*Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT*”; liên thông dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe. Hoàn thành chức năng thanh toán trực tuyến một số thủ tục viện phí trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Y tế trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.

2. Tuy nhiên, công tác y tế của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và thách thức, đó là: Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch; các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng,... làm tăng gánh nặng bệnh tật và áp lực đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài gần 03 năm qua, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phục hồi và triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của các CSYT của tỉnh, nên hầu hết các cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh gặp khó khăn về cân đối tài chính. Quy định pháp luật hiện hành về BHYT còn nhiều bất cập, có sự mâu thuẫn giữa khả năng cân đối quỹ BHYT và quyền lợi người tham gia BHYT, sự phát triển của các cơ sở khám chữa bệnh... Tình trạng thiếu bác sỹ, nhất là tại tuyến huyện, xã và các bệnh viện chuyên khoa, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện chưa triển khai mạnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. Tình trạng thiếu vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất vẫn còn xảy ra cục bộ tại một số CSYT vào thời điểm những tháng đầu năm 2023...

3. Về mục tiêu, định hướng trong thời gian đến: Ngành Y tế nói chung và Sở Y tế nói riêng cần phải có các giải pháp mang tính “**đột phá, tạo sự khác biệt**” để thúc đẩy, đưa hệ thống y tế phát triển đúng hướng, chuyên sâu, nâng cao trình độ nguồn nhân lực; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Y tế phải thật sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nhận thức trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ; có tầm nhìn dài hạn, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các CSYT “**xứng tầm**”, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Để phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu y tế tỉnh giao, năm 2024 Ngành Y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên sau:

a) Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đạt chất lượng tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Y tế đã đăng ký trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh; nhất là đối với 06 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở của tỉnh giai đoạn 2022-2025 (theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh).

- Triển khai thực hiện Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh đến năm 2025 (theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh);

- Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 (theo Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh);

- Xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm của công chức, viên chức tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế;

- Xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế theo quy định của Bộ Y tế.

c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật; chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đối với người; kịp thời xử lý ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng, hạn chế tối đa số người mắc và tử vong do dịch bệnh. Tiếp tục duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu y tế - dân số; đảm bảo an toàn thực phẩm... Triển khai thực

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

d) Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; đi đôi với cải thiện các điều kiện sinh hoạt của người bệnh và xây dựng CSYT “**xanh, sạch, đẹp**”. Tăng cường hợp tác, tiếp nhận các kỹ thuật mới, chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trên chuyên giao về tỉnh; đẩy mạnh việc chỉ đạo tuyến của CSYT tuyến trên cho CSYT tuyến dưới. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động phục hồi chức năng, chăm sóc người bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

đ) Tổ chức triển khai mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, khí y tế, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo đúng theo quy định; tuyệt đối không để thiếu thuốc, sinh phẩm, hoá chất, vật tư y tế để phục vụ người bệnh. Thực hiện mua sắm tài sản, thiết bị y tế từ nguồn ngân sách cấp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định, đúng tiến độ; đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng các máy móc, thiết bị y tế được mua sắm, tránh lãng phí. Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

e) Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế cả về trình độ chuyên môn, kỹ thuật và lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức y tế; thu hút và ưu đãi người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, nhất là ở vùng khó khăn và các lĩnh vực: y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao,... Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

g) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2024. Đẩy mạnh việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các CSYT.

h) Trong dịp Tết Nguyên đán, người dân Bình Định làm việc, học tập, lao động tại các tỉnh khác sẽ về sum họp cùng gia đình, người thân và dự báo sẽ có số lượng lớn khách du lịch đến tỉnh ta để du xuân, du lịch. Vì vậy, ngành Y tế cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

đồng thời đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng để phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, vui vẻ.

4. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên nêu trên, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ “đột phá” sau:

a) Rà soát số lượng, tỷ lệ người dân không khám, chữa bệnh tại các CSYT trong tỉnh mà đi khám, chữa bệnh tại các CSYT ngoài tỉnh; tìm nguyên nhân và có giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để người dân tín nhiệm, đi khám, chữa bệnh tại các CSYT trong tỉnh, nhằm góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên và tham gia góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; với mục tiêu chậm nhất đến năm 2025, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ người dân đi khám, chữa bệnh tại các CSYT ngoài tỉnh, trừ trường hợp chuyển viện (**Hoàn thành vào cuối năm 2025**).

b) Rà soát, thống kê các dịch vụ kỹ thuật y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện khác của tỉnh đang triển khai có chất lượng cao để đầu tư mạnh mẽ, tạo “thương hiệu, sự khác biệt” và là thế mạnh về khám, chữa bệnh của tỉnh Bình Định, nhằm thu hút nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại tỉnh. Trong đó, năm 2024 xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Điều trị Ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, với mục tiêu đưa Trung tâm này thành một trong những Trung tâm Điều trị Ung thư mạnh của Việt Nam, đứng đầu khu vực Miền Trung - Tây nguyên (**Hoàn thành trong tháng 7/2024**).

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay việc “**Chăm sóc người bệnh toàn diện**” tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của tỉnh (từ khâu tiếp đón, khám, điều trị, hậu cần, ăn uống...) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế; trước mắt thí điểm thực hiện tại một số khoa điều trị bệnh nhân nặng do Sở Y tế lựa chọn (**Hoàn thành trong tháng 9/2024**). Phấn đấu đến 2025, giảm mạnh tỷ lệ người dân đi khám, chữa bệnh vượt tuyến, để Bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa ưu tiên thời gian triển khai các dịch vụ y tế chuyên sâu, chất lượng cao và là thế mạnh của CSYT.

d) Cùng với các CSYT của tỉnh chủ động mời gọi Tổng Hội Y học và các hội y dược trong cả nước về tỉnh tổ chức Hội nghị khoa học về y tế; mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về Bình Định tổ chức các sự kiện y tế (chuyên giao kỹ thuật, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn...), **phấn đấu 02 tháng tổ chức 01 Hội nghị hoặc 01 sự kiện lớn**.

Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch ưu tiên bố trí hội trường tại Trung tâm Hội nghị tỉnh cho các Hội nghị lớn của ngành y tế, làm việc với các khách sạn để giảm giá thuê phòng nghỉ, tạo điều kiện hỗ trợ các đại biểu đến Bình Định dự Hội nghị.

đ) Xây dựng Bộ Tiêu chí về văn hóa ứng xử, về khám, chữa bệnh, về chăm sóc người bệnh toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của tỉnh; tổ chức thực hiện “**Chiến dịch nâng cao văn hóa ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người dân trong các bệnh viện, CSYT công lập của tỉnh**”. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với những khoa, phòng, nhân viên y tế vi phạm quy tắc, tiêu chí ứng xử (**Hoàn thành trong tháng 6/2024**).

e) Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số dựa trên các nền tảng y tế số tại các CSYT công lập từ tỉnh đến huyện, xã theo Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuyển đổi số của tỉnh, trong đó có ngành y tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm đề xuất đảm bảo kinh phí thực hiện chuyển đổi số của ngành y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

g) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ việc thành lập và đi vào hoạt động của Bệnh viện Quốc tế (đầu tư tại Hồ Phú Hòa) và các bệnh viện tư nhân khác trên địa bàn tỉnh.

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh tích cực làm việc với UBND/ Công an thành phố Quy Nhơn, UBND/Công an phường Trần Phú về việc không cho bán hàng rong, bán hàng trên vỉa hè các đường Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, tình trạng đậu đỗ xe ô tô dưới lòng đường, làm nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị của thành phố Quy Nhơn nói chung và của Bệnh viện nói riêng.

UBND/ Công an thành phố Quy Nhơn, UBND/ Công an phường Trần Phú chỉ đạo bộ phận chức năng thường xuyên ra quân xử lý nghiêm người bán hàng rong, bán hàng trên vỉa hè, tình trạng đậu đỗ xe ô tô dưới lòng đường xung quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh.

6. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thống kê diện tích đất của Bệnh viện Phong Da liễu Quy Hòa (cơ sở Quy Hòa); báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh làm việc với Bộ Y tế thu hồi một phần diện tích đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tránh lãng phí đất đai (**hoàn thành trong tháng 5/2024**).

7. Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp, tuân thủ theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, KHĐT, TC, NN&PTNT, CT, TN&MT, NV, TTTT;
- Ban QLDA DD&CN tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các CSYT trực thuộc SYT;
- LĐ+CV VP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K15.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Gia Nghĩa

